

สธ.จับมือ กสทช. เข้มงวดโฆษณา ผลิตภัณฑ์เกินจริง

กระทรวงสาธารณสุข และ
สำนักงาน กสทช. บูรณาการทำงาน
ร่วมกัน เข้มงวดตรวจสอบการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวด
เกินจริง ปรับระบบการทำงาน
ในส่วนภูมิภาค เพื่อระงับโฆษณา
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

▶▶▶ ต่อ : โฆษณา - หน้า 2

โฆษณา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายแพทย์
ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับ
มอบหมายจากนายแพทย์สุเมธ กาญจน
พิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุม
การบูรณาการทำงานระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข กับพลโท ดร.พีระพงษ์
มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) และคณะ เพื่อหารือ
แนวทางการดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวัง
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาค
ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ได้ร่วมมือกับสำนักงาน กสทช.
ในการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง การทำงาน
ในส่วนกลางสามารถบูรณาการ เฝ้า
ระวังและตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์ได้
รวดเร็ว สามารถระงับการเผยแพร่โฆษณา
ได้ทันทั่วทั้ง โดยการใช้เจ้าหน้าที่ อย.
เดินทางไปประจำการที่ศูนย์ตรวจสอบ
เนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์
(โซเซียลมีเดีย) ที่ผิดกฎหมาย ณ

สำนักงาน กสทช. (ถนนพหลโยธิน ซอย 8)
เพื่อเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ส่วนกลาง
ได้ดำเนินการกับโฆษณาทางโทรทัศน์ 149
รายการ วิทยุกระจายเสียง 59 รายการ
และอินเทอร์เน็ต 453 รายการ สำหรับ
ในส่วน กสทช.เขต/ภาค ได้เฝ้าระวังการ
โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง 760 เรื่อง
อย.รับเรื่องแล้ว 610 เรื่อง และอยู่ระหว่าง
ส่งเรื่องให้ อย. 150 เรื่อง

“สำหรับส่วนภูมิภาคนั้น พบ
ปัญหาการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงที่
เผยแพร่ทางวิทยุชุมชนเช่นกัน กระทรวง
สาธารณสุข และสำนักงาน กสทช. เล็ง
เห็นความสำคัญ จึงได้บูรณาการการ
ทำงานร่วมกันจัดการปัญหาในส่วน
ภูมิภาค ส่งผลให้กระบวนการทำงาน
ในส่วนภูมิภาคมีความรวดเร็ว สามารถ
ขยายความครอบคลุมและเพิ่มความ
เข้มงวดการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อการดูแลและ
คุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัย
ทั่วทั้งประเทศ” นายแพทย์ไพศาลกล่าว

ทั้งนี้ หากพบเห็นการโฆษณาหรือ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่คาดว่าจะผิด
กฎหมายหรืออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
ในส่วนภูมิภาค สามารถร้องเรียนได้ที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
หรือที่สายด่วน อย. 1556 Email :
1556@fda.moph.go.th ตู้ปณ. 1556
ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart
Application

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: ตลาดทุน/ไอที

วันที่: อาทิตย์ 21 - พุธ 24 ตุลาคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 3411

Col.Inch: 9.74

Ad Value: 12,175

ภาพข่าว: ไอทีไต่เจสต์: ดีแทคประมูลคลื่น900

หน้า: 20(ซ้าย)

PRValue (x3): 36,525

คลิป: สีสี่



ดีแทคประมูลคลื่น900...เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โทเทิล แอ็ดเจ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้ยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตประมูลคลื่น 900 MHz กับสำนักงาน กสทช.โดยจะมีการประมูลในวันที่ 28 ต.ค.นี้

'เศรษฐกิจ' เปิดใจถึงกสทช. ลงการเมืองหวังต่อยอดดิจิทัล

“พ.อ.เศรษฐกิจ” อดีต รองประธานบอร์ดกสทช. เปิดใจ เข้าร่วมพรรคภูมิใจไทย นั่งตำแหน่ง โฆษกพรรคและดูแลงานดิจิทัล ซ้ำอีก 2 ปี “เอไอ-บล็อกเชน” เข้า มามีบทบาท

พ.อ.เศรษฐกิจ มะลิ สุวรรณ อดีตรองประธานกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผย ถึงการตัดสินใจลาออกจาก กสทช. เพื่อเข้ามาเป็นโฆษกพรรค ภูมิใจไทยและดูแลนโยบายด้าน ดิจิทัล

โดยพ.อ.เศรษฐกิจ กล่าวถึงการตัดสินใจเข้าร่วมกับ พรรคภูมิใจไทย ว่า ได้รู้จักกับนาย อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคมา หลายปี และได้คุยเรื่องการแก้ไข ปัญหาบ้านเมืองมาโดยตลอด โดย ในช่วงเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาส ค้นเคยใกล้ชิดกันพอสมควร จน เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอนุทิน ได้มาคุยเรื่อง ของการแก้ปัญหาบ้านเมืองว่า ที่เคย คุยกัน อยากให้ประเทศไทยมีความ ก้าวหน้า ได้ต่ออีกซอร์หมดแล้ว แต่ยังคงขาดไปตัวเดียว คือตัวที่ เกี่ยว กับดิจิทัลที่จะเชื่อมโยงจิ๊กซอร์

(ในนโยบายของพรรค) ทั้งหมด หากขาดตัวนี้ไปก็จะไม่สำเร็จ จะ เชื่อมโยงในประเทศไทย เชื่อมโยง โลกไม่ได้ ซึ่งพรรคภูมิใจไทย มี นโยบายการแก้ปัญหาปากท้อง การปลดล็อกให้ประชาชนมีอำนาจ

มากขึ้น ลดอำนาจรัฐ ซึ่งในส่วน ของ บล็อกเชน (blockchain) บรอดแบนด์ (broadband) อินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เข้าสู่ 4.5จี แล้ว และคนไทยใช้ดิจิทัล บนมือถือ คนไทย 70 ล้านคน มีหมายเลข โทรทัศน์มือถือ 130 ล้านเลข หมาย มีข้อมูลเชื่อมโยงตลอดเวลา ถึงเวลาที่จะให้คนไปเชื่อมต่อ

มันแต่ไปทำ 3จี 4จี ทำไม่ คนไทยไม่รวยขึ้น ไม่มีโอกาสเหมือน สังคมโลก ทำไมเรายังตกในวงค์ อาชีพดั้งเดิม ไม่สามารถใช้ทรัพย์สิน ทรายนต์ ห้องพัก ใช้ประโยชน์ได้ ติดแต่กฎหมายไม่กี่บรรทัด ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้ทำให้อาชีพเปลี่ยน ไปอย่างมาก ทุกคนเข้าถึงข้อมูล รวดเร็ว มันคือโอกาส ไม่ใช่สิ่งที่เลว ร้าย ถ้าผู้บริหารทำได้จริง ภาพทั้งหมด บนแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ต้อง เชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชน ได้ แต่คนยังไม่เข้าใจถึงความ สามารถในอนาคตได้ ทำไมลูกหลาน ไม่กลับไปอยู่ชุมชนมีอาชีพที่บ้าน มีผู้สูงอายุ ไม่สามารถดูแลได้ ทำไมหมอมไม่มีตราบนั้น เชื่อมโยง เทคโนโลยี ที่ไปสู่หมอที่เชี่ยวชาญ เราทำได้แล้ว แต่จะทำอย่างไร

“ถ้าประเทศไทยไม่ดีใน อนาคตไม่ดี อย่างว่าผม เพราะ มาทำให้ครบ คุณอนุทิน บอกกับ ผม ส่วนตัวจึงคิดว่าไม่ควรอยู่ที่ เดิม ต้องมาช่วยให้ฝันเป็นจริง เพราะเราอยู่ในวงการเทคโนโลยี มานาน และอีก 2-3 ปี โลกจะ



▲ พ.อ.เศรษฐกิจ มะลิสุวรรณ

เปลี่ยนไปมาก เทคโนโลยี AI และ บล็อกเชน (blockchain) อยู่ใน มือถือ คือโอกาสใหม่ทั้งหมด ทั้ง เรื่องการศึกษา เรื่องอาชีพดั้งเดิม ที่เปลี่ยนไป ต้องพัฒนาขีดความสามารถใหม่. ไม่ทำลายการเรียนรู้ ดั้งเดิม แต่ต้องปรับตัว พัฒนาขึ้น เด็ก ผู้สูงอายุ เข้ามาเรียนหนังสือ

ได้ฟรี ซึ่งกระตุ้นต่อมผมมาก เพราะ เราสามารถทำได้ แต่ต้องปลด ล็อกให้อำนาจประชาชนดูแลตัว เอง มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยขับเคลื่อน แก้ปัญหาประชาชน ผมอยากเห็น จึงคิดว่า ถ้าพวกเราช่วยกัน เรา มีโอกาสรออยู่ข้างหน้า ถ้าไม่ทำ เราเสียโอกาส อย่างบล็อกเชน (blockchain) จะทำให้ซัพพลาย ภาดการเกษตรมีความสมดุลอย่าง ไม่น่าเชื่อ เกษตรกรมีพลังมาก ขึ้น”

“เป็นการจุดประกายความหวังที่ได้เกิดขึ้น จึงยินดีที่จะมา ร่วมงานกับคุณอนุทิน หัวหน้า ภูมิใจไทย และมีทีมที่เข้ามาเป็น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาร่วมกัน สร้างประเทศของเรา แนวคิดคุณ อนุทิน จะปรากฏเป็นความจริง หากมีโอกาสพัฒนาประเทศ เราจะได้ อำนาจเพื่อคืนอำนาจสู่ประชาชน” พ.อ.เศรษฐกิจ กล่าว ■